

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/วส๗๒



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง จัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินงานโครงการการป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการพาน้องกลับมาเรียน)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ข้อมูลเด็กออกกลางคัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายละเอียดการดำเนินงานโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๓. บัญชีจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายดำเนินโครงการการป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการพาน้องกลับมาเรียน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง ไม่ให้เด็กออกกลางคัน และการติดตามช่วยเหลือเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษา หรือมีงานทำ มีอาชีพ ตลอดจนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Policy) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กำหนดประเด็นการติดตามและประเมินผลในรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน โดยได้แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบผ่านการประชุมทางไกลระบบ Video Conference เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งว่า ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ พบข้อมูลเด็กออกกลางคันของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน ๑๔๗ เขต จำนวนเด็กออกกลางคัน ๑,๒๐๓ คน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ดังนี้

๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีข้อมูลจำนวนเด็กออกกลางคัน ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ให้ดำเนินการติดตาม ช่วยเหลือ เด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษา หรือมีงานทำ มีอาชีพ โดยบันทึกผลการติดตามฯ ทางเว็บไซต์ <https://dropout.edudev.in.th/> และหากพบเด็กออกกลางคันที่มีตัวตนอยู่ในพื้นที่ แต่ไม่มีรายชื่อดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ขอให้รายงานให้ทราบด้วย

๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ไม่มีข้อมูลจำนวนเด็กออกกลางคัน ให้ดำเนินการสำรวจจำนวนเด็กออกกลางคันที่มีตัวตนในพื้นที่ (ถ้ามี) ให้รายงานการติดตาม ช่วยเหลือให้ทราบด้วย และทำการสำรวจจำนวนเด็กกลุ่มเสี่ยงออกกลางคัน เพื่อวางแผนป้องกัน เฝ้าระวัง ไม่ให้เด็กหลุดจากระบบการศึกษา

ทั้งนี้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษารายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น ในระบบ e-MES ตามระยะเวลาที่กำหนด รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการการป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการพาน้องกลับมาเรียน) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามีแนวทางการป้องกัน เฝ้าระวัง เด็กกลุ่มเสี่ยงออกกลางคัน และมีแนวทางในการติดตามช่วยเหลือ เด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษา จึงจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

/แผนงาน...

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมหลักขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กออกกลางคันให้เข้าสู่ระบบการศึกษา รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษา และเด็กออกกลางคันให้เข้าสู่ระบบการศึกษา งบรายจ่ายอื่น จำนวน ๒,๘๙๗,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว รายละเอียดบัญชีจัดสรรดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๓ ตาม QR CODE ที่แนบท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ พันนึก)

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๓๐ ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๓๙



ดาวน์โหลดเอกสาร
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๓